



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 18-24 มีนาคม 2562 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดสัปดาห์ ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้น มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลง มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในระยะปลายสัปดาห์ นอกจากนี้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ใน ระยะกลางและปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่กับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนหลายพื้นที่กับมีฝน เล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่เป็นบางวัน **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นอุณหภูมิ สูงขึ้นจนมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ในวันแรกของสัปดาห์และในระยะปลายสัปดาห์ กับมีฝนหนักบาง แห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันสุดท้ายของสัปดาห์ **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีอากาศร้อนทั่วไป ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้น อุณหภูมิลดลงแต่ยังคงมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 10-25 ของพื้นที่ในวันที่ 18, 20, 22 และ 23 มี.ค. โดยในวันสุดท้าย ของสัปดาห์มีฝนร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดกระบี่ในวันที่ 23 มี.ค.

สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ นครศรีธรรมราช โดยวัดปริมาณ ฝนได้มากที่สุดที่ภาคใต้ วัดได้ 55.0 มม. ที่ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสุดในภาคใต้ วัดได้ 39.2 °ซ. ที่ อ. สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2562

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 31 มี.ค. 62 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศ ร้อนโดยทั่วไป โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 25 - 27 มี.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 31 มี.ค. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมใต้และลม ตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

คำเตือน ในช่วงวันที่ 25 - 27 มี.ค. 62 ประเทศไทยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและ ป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- ในช่วงวันที่ 25 - 26 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกัน ความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง

- ส่วนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกจะเป็นผลดีกับพืชที่อยู่ในระยะเจริญเติบโต และไม้ผลที่อยู่ในระยะติดผลอ่อน ซึ่งจะทำให้การ เจริญเติบโตและเจริญเติบโตทางผลดีขึ้น

- สำหรับทางฝั่งตะวันตกจะมีฝนกับฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ